

Số: 685/BC-UBND

Phú Thiện, ngày 25 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Hai – HĐND huyện khóa IV

Trên cơ sở Báo cáo số 09/BC-HĐND ngày 22/9/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện Báo cáo việc giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri như sau:

1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch chi tiết thị trấn Phú Thiện (Cử tri thị trấn Phú Thiện).

Hiện nay, Quy hoạch chi tiết xây dựng khu bờ đông sông Ia Sol (Phía bắc và phía nam Quốc lộ 25) đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện xong bước kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện lập đồ án quy hoạch, dự kiến đến tháng 3 năm 2022 hoàn thành.

2. Để đảm bảo việc đi lại và sinh hoạt của người dân, đề nghị các cơ quan chức năng cần quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông nội thị, mương thoát nước trên địa bàn thị trấn Phú Thiện. (Cử tri thị trấn Phú Thiện).

Để tránh ngập úng khu dân cư vào mùa mưa, UBND huyện đề nghị Đảng ủy thị trấn Phú Thiện chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của thị trấn; yêu cầu UBND thị trấn tổ chức vận động nhân dân ở hai bên đường chủ động khơi thông rãnh thoát nước để tránh ngập úng cục bộ trong mùa mưa.

Kiểm tra, rà soát các vị trí, tuyến đường thường xuyên ngập úng báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) để tổng hợp; đồng thời, vận động nhân dân ở hai bên đường hiến đất, di dời vật kiến trúc (hàng rào ...) vào trong chỉ giới quy hoạch đường; sau khi UBND huyện cân đối được nguồn kinh phí, sẽ xem xét đầu tư, nâng cấp đường gắn với hệ thống thoát nước để đảm bảo việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

3. Tuyến đường từ Quốc lộ 25 vào thôn Điem 9, xã Ia Hiao có chiều dài khoảng 5.000m thường xuyên bị ngập úng, lầy lội về mùa mưa, việc đi lại của người dân rất khó khăn. Đề nghị cấp trên sớm thi công. (Cử tri xã Ia Hiao).

Tuyến đường trên đã được UBND huyện bố trí kinh phí đầu tư trong năm 2021; hiện nay, đang chuẩn bị thi công đối với tuyến đường trên; dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

4. Theo lịch trình xây dựng Nông thôn mới xã Ia Peng, chỉ tiêu giao thông còn 2,7 km đường giao thông chưa đầu tư xây dựng nhựa hóa, bê tông hóa (đường trục thôn Sô Ma Rong đi Thống nhất). Mặc dù UBND xã đã thực

hiện xã hội hóa đồ đất cho nhân dân thuận tiện đi lại nhưng việc đi lại rất khó khăn. Đề nghị cấp trên cần triển khai kịp thời đầu tư xây dựng tuyến đường trên. *(Cử tri xã Ia Peng).*

Tuyến đường trên đã được UBND huyện bố trí kinh phí đầu tư trong năm 2021; hiện nay, đang chuẩn bị thi công đối với tuyến đường trên; dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

5. Đề nghị nâng cấp đường giao thông và mương thoát nước hai bên đường từ công vào khu du lịch sinh thái đền hồ thủy lợi Ayun Hạ. *(Cử tri xã Ayun Hạ).*

- Nội dung này cử tri đã kiến nghị nhiều lần; tuy nhiên, nguồn ngân sách huyện rất hạn hẹp, do vậy khi UBND huyện cân đối được nguồn kinh phí, sẽ xem xét đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên đường để thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân.

- Trước mắt, UBND huyện yêu cầu UBND xã Ayun Hạ vận động người dân hai bên đường phối hợp Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, Nhà máy nước Phú Thiện - Ia Pa tiến hành nạo vét mương thoát nước hai bên đường để tránh ngập nước cục bộ vào mùa mưa.

6. Đề nghị cấp trên cần xem xét đầu tư dự án nước tưới vào khu vực cánh đồng thôn Thắng Lợi để nhân dân có nước sản xuất. *(Cử tri xã Ia Sol).*

Trong năm 2020, Khu vực cánh đồng thôn Thắng Lợi, xã Ia Sol đã được Công ty KTCT Thủy lợi Gia Lai phối hợp với huyện, xã đi khảo sát và lập thiết kế đưa vào Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu trình cấp trên xem xét, đầu tư trạm bơm tưới khu vực này từ nguồn vốn vay ADB (do Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Gia Lai làm chủ đầu tư); hiện nay, dự án đang trình cấp bộ và Ngân hàng Châu Á (ADB) xem xét, quyết định.

7. Kênh N15-5 đã bị hư hỏng nặng, đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư sửa chữa tuyến kênh đảm bảo cho nhân dân sử dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp. *(Cử tri xã Ia Peng).*

UBND huyện đã phân bổ kinh phí để đầu tư nâng cấp trong năm 2021; tuy nhiên, trong thời gian vừa qua người dân đang thu hoạch lúa nên không có đường vận chuyển vật liệu và mặt bằng thi công; hiện nay, đơn vị thi công đang triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành sớm nhất.

8. Đề nghị nâng cấp đường nội đồng và hệ thống kênh mương để đảm bảo sản xuất nông nghiệp tại khu K3, K9, vì hiện nay nhân dân dùng máy bơm tự tưới tự phát nên năng suất không hiệu quả. *(Cử tri xã Ayun Hạ).*

- UBND huyện giao UBND xã Ayun Hạ kiểm tra, rà soát và đăng ký các danh mục công trình giao thông nội đồng và thủy lợi từ Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất HTX giai đoạn 2021-2025 gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch để tổng hợp và trình UBND huyện xem xét.

- Đối với hệ thống kênh mương tại khu cánh đồng K3, K9: UBND huyện đã đăng ký đề xuất xây dựng trạm bơm điện khu vực cánh đồng K3, K9 từ nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng

vùng đồng bào dân tộc thiểu số (tại Báo cáo số 632/BC-UBND ngày 05/10/2021 của UBND huyện).

9. Theo Nghị quyết 280/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương nội đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 quy định ngân sách huyện, xã và nhân dân có trách nhiệm bố trí kinh phí đối ứng để triển khai thực hiện. Hiện nay, việc triển khai trên địa bàn huyện chưa được bố trí ngân sách của huyện, xã. Đề nghị UBND huyện quan tâm thực hiện. *(Cử tri xã Ia Ake)*.

- Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ xem xét và cân đối trong khả năng ngân sách huyện (nguồn đầu tư công) để báo cáo HĐND huyện xem xét, quyết định đối ứng khoảng 20% tổng mức đầu tư các công trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông giai đoạn 2022-2025.

- Việc bố trí đối ứng ngân sách xã để thực hiện chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn xã do HĐND xã và UBND xã quyết định trên cơ sở đảm bảo không vượt định mức quy định theo Nghị quyết số 280/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư ngân sách xã hàng năm; yêu cầu UBND chủ động cân đối các nguồn lực để triển khai thực hiện.

10. Các kiến nghị liên quan đến đèn chiếu sáng công lộ

(1). Hiện nay, đèn chiếu sáng công lộ dọc Quốc lộ 25 trên địa bàn xã Ia Peng chưa có, nhất là đoạn từ thôn Sô Ma Rong đến trụ sở UBND xã Ia Peng và đoạn thôn Thanh Trang (tổng chiều dài khoảng 1,7 km) là khu vực đông người tham gia giao thông, tình hình trật tự an toàn xã hội phức tạp. Để đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã và xây dựng xã nông thôn mới, cử tri xã Ia Peng đề nghị huyện quan tâm, đầu tư lắp đặt hệ thống đèn công lộ tại khu vực trên. *(Cử tri xã Ia Peng)*.

(2). Đề nghị lắp đặt điện đường chiếu sáng dọc Quốc lộ 25, đoạn từ thôn Đoàn Kết đến hết chân đèo Chư Sê và đường vào khu du lịch sinh thái lòng hồ Ayun Hạ. *(Cử tri xã Ayun Hạ)*.

(3). Trên quốc lộ 25, đoạn từ cầu Chrôh Ponan đến trường THCS Nguyễn Du xã Chrôh Ponan không có điện công lộ. Đây là đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn và mất an ninh trật tự. Đề nghị huyện đầu tư điện công lộ tại khu vực trên. *(Cử tri xã Chrôh Ponan)*.

Việc lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công lộ dọc Quốc lộ 25 – đoạn qua huyện Phú Thiện là nhu cầu cần thiết và cử tri đã ý kiến nhiều lần trong thời gian qua; tuy nhiên do nguồn ngân sách của huyện còn hạn hẹp nên chưa thể thực hiện được. UBND huyện sẽ xem xét và báo cáo cấp có thẩm quyền đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công lộ ở các khu vực trung tâm các xã trong thời gian tới khi cân đối được nguồn kinh phí.

11. Cuối năm 2020, xã Chrôh Ponan được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã Chrôh Ponan nói

chung và thôn Sô MLong A nói riêng chưa được đầu tư các hạng mục: nhà vệ sinh, giếng nước, tường rào. Để đảm bảo hoạt động của các thôn, đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư các hạng mục trên. *(Cử tri xã Chrôh Ponan).*

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp PTNT làm việc với xã Chrôh Ponan và các xã để kiểm tra, rà soát và tham mưu UBND huyện đăng ký với Văn phòng Nông thôn mới tỉnh để đầu tư trong thời gian tới; hoàn thành trước ngày 10/11/2021.

12. Trong quá trình thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất giữa tập đoàn Lộc Trời với HTX Thắng Lợi, xã Ia Sol, Tập đoàn Lộc Trời chưa thường xuyên quan tâm kiểm tra kỹ thuật, chăm sóc cây lúa, vì vậy nhân dân chưa yên tâm trong việc tham gia việc liên kết sản xuất với tập đoàn Lộc Trời. *(Cử tri xã Ia Sol).*

Năm 2021, Tập đoàn Lộc Trời đã triển khai liên kết sản xuất lúa trên địa bàn huyện trong đó có HTX Thắng Lợi, xã Ia Sol; Tập đoàn đã cử 02 nhân viên phụ trách ở tại địa bàn huyện Phú Thiện để thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa, định kì 02 lần/tuần đi kiểm tra thực tế để trực tiếp hướng dẫn cho các hộ. Phòng Nông nghiệp PTNT đã làm việc với nhân viên phụ trách của Tập đoàn cho biết vừa qua đã thường xuyên, nghiêm túc triển khai nhưng do diện tích rộng, nhân lực ít nên việc đi kiểm tra, hướng dẫn có lúc, có nơi chưa được tốt.

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp PTNT chủ động làm việc với cán bộ, nhân viên của Tập đoàn Lộc Trời – phụ trách địa bàn huyện Phú Thiện cần khắc phục những tồn tại trong thời gian qua để tiếp tục triển khai tốt việc liên kết sản xuất lúa trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

13. Năm 2020, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện triển khai mô hình trồng lúa cạn tại 4 làng Đôn, xã Chư A Thai nhằm giúp bà con phát triển kinh tế. Tuy nhiên, qua 02 vụ thực hiện mô hình cho thấy lúa chậm phát triển, phát triển không đồng đều, năng suất đạt không cao; không cải thiện, nâng cao được đời sống của bà con nhân dân. Đề nghị Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện khảo sát, kiểm tra tính hiệu quả của mô hình để chuyển đổi mô hình khác phù hợp. *(Cử tri xã Chư A Thai).*

Năm 2020, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và năm 2021 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã triển khai mô hình lúa cạn thuộc 04 làng đôn, xã Chư A Thai, sử dụng giống lúa cạn LC-93 để thay thế giống lúa 06 tháng của người đồng bào dân tộc thiểu số; qua triển khai 02 vụ đã cho năng suất, sản lượng bình quân từ 3-4 tấn/ha; cao hơn so với giống lúa cũ của người dân khoảng 01 tấn/ha và rút ngắn thời gian canh tác khoảng 1,5 tháng.

Đối với giống lúa cạn trên chỉ phù hợp, phát huy tốt ở trên đất cao, khô cạn và không phù hợp đối với đất bị ngập nước; vừa qua, có một số hộ đã đưa giống này canh tác trên đất ngập nước là không phù hợp; việc chăm sóc, bón phân của một số hộ chưa theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Do đó, để đạt được năng suất sản lượng tối đa của giống lúa này là 4-5 tấn/ha thì việc chọn đất phù hợp là quan trọng, đồng thời phải đảm bảo chăm sóc, bón phân theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. UBND huyện

giao Phòng Nông nghiệp PTNT chủ động hướng dẫn người dân để mô hình phát huy hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

14. Người dân thôn Yên Phú 1, xã Chrôh Ponan trồng cây mì nhưng thời gian qua cây bị bệnh khảm lá, năng suất kém. Đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp hỗ trợ cho người dân tái sản xuất cây mì. *(Cử tri xã Chrôh Ponan).*

Trong năm 2021, UBND huyện đã phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh đưa giống mì KM 94 xuống thí điểm tại địa bàn xã Chrôh Ponan, đến nay cây mì sinh trưởng phát triển rất tốt, cơ bản không bị khảm lá, dự kiến cho năng suất sản lượng cao ước khoảng 35 tấn/ha (củ tươi), cao hơn khoảng 10 tấn/ha so với các giống mì hiện nay trên địa bàn.

Do đó, huyện đã dự kiến phối hợp với tỉnh để tổ chức Hội thảo đánh giá tổng kết và khuyến cáo nông dân đưa giống mì KM94 mới vào nhân rộng trên địa bàn, từng bước thay thế giống mì đã bị nhiễm bệnh, kém hiệu quả. Yêu cầu UBND xã chủ động liên hệ nguồn giống trên với Đơn vị cung ứng giống; đồng thời lồng ghép các chương trình trên địa bàn xã để hỗ trợ cho người dân theo quy định.

15. Đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT, Xí nghiệp Thủy nông Đầu mối Kênh chính Ayun Hạ cần có kế hoạch gieo sạ phù hợp để đảm bảo việc sản xuất, thu hoạch của người dân, tránh bị ảnh hưởng do mưa bão gây ra; kịp thời thông báo kế hoạch gieo sạ cho người dân biết. *(Cử tri xã Ia Ake)*

Trong thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng lịch thời vụ hàng vụ trên cơ sở lịch đóng mở nước của Công trình thủy lợi Ayun Hạ và khuyến cáo của Sở nông nghiệp và PTNT, đồng thời đã tham khảo ý kiến của các HTX nông nghiệp trên địa bàn.

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp & PTNT tiếp tục phối hợp với các địa phương, các HTX để xây dựng lịch thời vụ phù hợp, giảm thiểu ảnh hưởng do mưa bão gây ra làm thiệt hại cho cây trồng trên địa bàn.

UBND huyện yêu cầu các địa phương, HTX cần tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm lịch thời vụ theo khuyến cáo, không tự ý xuống giống khi có nước, làm ảnh hưởng đến lịch thời vụ của huyện.

16. Trên địa bàn xã Ia Ake đã xuất hiện tình trạng lợn chết nhiều (hộ ông Phan Quốc Trường, thôn Nam Hà: số lợn bị chết, tự tiêu hủy 210 con). Cán bộ Thú y xã đã báo cho cơ quan chuyên môn của huyện nhưng cán bộ chuyên môn cho biết nếu nhiều hộ có lợn bị chết thì mới xuống lấy mẫu để xét nghiệm. Đề nghị xem xét và có giải pháp khắc phục. *(Cử tri xã Ia Ake).*

- UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp kiểm tra và báo cáo cụ thể về UBND huyện; theo đó:

+ Việc hộ ông Phan Quốc Trường có số lợn chết tự tiêu hủy 210 con, UBND xã Ia Ake và hộ dân chưa báo cáo kịp thời đến Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; do vậy, không thể xác nhận cụ thể số lượng lợn hộ dân đã tiêu hủy.

+ Đối với ý kiến cho rằng cán bộ thú y xã đã báo cho cơ quan chuyên môn của huyện nhưng cán bộ chuyên môn cho biết nếu nhiều hộ có lợn chết thì mới xuống lấy mẫu để xét nghiệm lấy mẫu là không đúng.

+ Trong thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đã thường xuyên quán triệt, hướng dẫn cán bộ thú y xã về công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại cơ sở; theo đó đối với đàn lợn có biểu hiện, triệu chứng nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cần báo cáo ngay cho UBND xã, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp để kiểm tra, xác minh báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp tiến hành lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán tác nhân gây bệnh đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương và ngành chuyên môn.

- Trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tăng cường công tác phối hợp với chính quyền cơ sở trong việc theo dõi, giám sát, kiểm tra tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm; xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất dịch bệnh vật nuôi phát sinh và lây lan tại địa phương.

17. UBND huyện Phú Thiện đã ban hành Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 về việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án nghĩa trang nhân dân xã Chrôh Ponan; các Quyết định số 426, 427, 428, 429, 430/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thu hồi đất để thực hiện nghĩa trang nhân dân xã Chrôh Ponan. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện vẫn chưa bố trí kinh phí để bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo Quyết định đã ban hành. Đề nghị UBND huyện quan tâm thực hiện. *(Cử tri xã Chrôh Ponan)*.

- UBND huyện giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên – Môi trường và UBND xã Chroh Ponan kiểm tra và xác định nhu cầu thực tế sử dụng quỹ đất vào mục đích nghĩa trang cho giai đoạn 2021-2030; đồng thời đề xuất UBND huyện cân đối kinh phí thực hiện theo lộ trình và tình hình ngân sách huyện; hoàn thành và báo cáo UBND huyện trước ngày 30/10/2021 để xem xét, cho ý kiến chỉ đạo tiếp theo.

18. Năm 2020, UBND huyện có Quyết định tổ chức di dời, sắp xếp dân cư tại thôn King Pêng. Tuy nhiên, trong quá trình giải phóng mặt bằng vẫn còn 02 hộ dân gồm hộ ông Hoàng Văn Tuyến và hộ ông Nguyễn Văn Giáo chưa nhận được bồi thường, hỗ trợ. Qua nhiều lần kiến nghị, đã có các cơ quan chuyên môn của huyện xuống đo đạc, xác minh lại diện tích và hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu. Tuy nhiên, đến nay 02 hộ dân nói trên vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết. *(Cử tri xã Chur A Thai)*.

- Ngày 07/7/2021, UBND huyện đã có văn bản số 1105/UBND-TH yêu cầu Hội đồng bồi thường huyện và các đơn vị báo cáo nội dung liên quan đến bổ sung Phương án – Dự toán hỗ trợ để thực hiện quy hoạch, sắp xếp dân cư tại thôn King Pêng, xã Chur A Thai.

- Đến nay, Hội đồng bồi thường huyện chỉ nhận được Báo cáo số 84/BC-KTHT của phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp & PTNT chưa có báo

cáo làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình kiểm đếm dẫn đến việc bổ sung khối lượng cây cối hoa màu theo yêu cầu của UBND huyện nên Hội đồng bồi thường chưa hoàn chỉnh các hồ sơ, Phương án hỗ trợ để tham mưu UBND huyện phê duyệt.

- Trước tình hình trên, UBND huyện yêu cầu Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT khẩn trương có báo cáo làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình kiểm đếm dẫn đến việc bổ sung khối lượng cây cối hoa màu và gửi đến Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện (cơ quan Thường trực Hội đồng bồi thường huyện) để tổng hợp, trình UBND huyện xem xét trước ngày 28/10/2021. Quá thời hạn trên, Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện nhiệm vụ được giao của UBND huyện.

- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện (cơ quan Thường trực Hội đồng bồi thường huyện) kiểm tra và trình UBND huyện xem xét trước ngày 30/10/2021.

19. Hiện nay trên địa bàn thị trấn đã vận động được trên 70% số hộ dân đăng ký thu gom rác thải. Cử tri thị trấn đã nhiều lần kiến nghị đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan thu gom rác thải nhưng trên thực tế công tác thu gom rác thải trên địa bàn thị trấn chỉ đạt 21% vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Đề nghị UBND huyện xem xét (*Cử tri thị trấn Phú Thiện*).

- Trong thời gian qua, UBND huyện đã giao Đội Công trình đô thị huyện phối hợp cùng UBND thị trấn Phú Thiện khảo sát để mở rộng thu gom rác thải sinh hoạt cho các trục đường nhánh, nhỏ hẹp nhằm đảm bảo phục vụ tốt hơn đối với công tác vệ sinh môi trường tại địa bàn thị trấn. Tuy nhiên, các trục đường nhánh bê tông xi măng qua thời gian đã xuống cấp, nhỏ hẹp gây khó khăn cho công nhân thu gom bằng xe đẩy tay, số lượng các hộ tại các trục đường nhánh đăng ký thu gom rác thải còn thấp, phân bố dàn trải gây khó khăn cho việc thu gom.

- Hiện nay, Đội Công trình đô thị có 01 xe ép rác chuyên dụng để thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn toàn huyện, nên hiện tại chưa thể tăng tần suất thu gom cho khu vực đô thị lên 70% được.

- Sau khi Đội Công trình đô thị mua xe ép rác mới, UBND huyện giao Đội Công trình đô thị, UBND thị trấn Phú Thiện triển khai thu gom theo phương án đã thống nhất với UBND thị trấn; phần đầu trong năm 2021 tỷ lệ đăng ký thu gom và chi trả phí dịch vụ môi trường đạt thực chất 50%.

20. Đề nghị UBND huyện, khi chuyển các F0 đã điều trị khỏi về địa phương để tiếp tục cách ly tại nhà, cần thông báo cho các địa phương biết trước ít nhất 01 buổi để việc chuẩn bị điều kiện cách ly tại nhà được đảm bảo theo đúng quy định. (*Cử tri xã Ia Ake*).

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri; UBND huyện yêu cầu Trung tâm y tế huyện thường xuyên cập nhật và thông báo về Trạm y tế các xã, thị trấn Quyết định hoàn thành thời gian cách ly y tế đối với các trường hợp là F0 đã điều trị khỏi, để Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 cấp xã chủ động chuẩn bị điều kiện cách ly tại nhà đảm bảo theo đúng quy định.

21. Hiện nay, do dịch bệnh Covid-19, công dân trên địa bàn huyện đi làm tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh... về địa phương đang bị thất nghiệp, đời sống rất khó khăn. Đề nghị các cấp quan tâm, hỗ trợ. *(Cử tri xã Ia Yeng).*

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, vấn đề giải quyết việc làm cho lao động thất nghiệp do dịch bệnh Covid-19 đang là khó khăn chung của toàn huyện. Vì vậy, các lao động sau khi trở về địa phương tìm kiếm việc làm là vấn đề thiết thực cần có sự chung tay, phối hợp của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và cần có định hướng chỉ đạo của tỉnh. UBND huyện có một số giải pháp cụ thể sau:

(1) Đối với bản thân người lao động sau khi về địa phương: Trước tình hình chung của dịch bệnh Covid-19, các lao động nên chủ động tận dụng các nguồn lực có sẵn tại gia đình như đất đai, vườn, ao hồ để tổ chức lao động sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt ... tích cực tham gia lao động sản xuất để phần nào khắc phục được khó khăn trước mắt, chủ động theo dõi thị trường lao động sau dịch Covid-19 để đăng ký việc làm phù hợp với bản thân.

(2) Đối với chính quyền địa phương các xã, thị trấn

- Rà soát, xây dựng kế hoạch, tổ chức huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai thực hiện trên địa bàn.

- Theo dõi nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động về địa phương tìm giải pháp tốt nhất nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với người lao động, nhất là trong thời điểm dịch bệnh, tăng cường chăm lo, hỗ trợ cho người lao động bị mất việc, chủ động rà soát, thông tin các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, phù hợp với tay nghề để sau dịch công nhân có định hướng tìm việc làm mới;

- Theo dõi diễn biến dịch Covid-19, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành huyện tổ chức các chương trình, chính sách hỗ trợ cho công nhân lao động ngoài tỉnh có hoàn cảnh khó khăn về địa phương như hỗ trợ gạo, tặng quà, trao học bổng cho con em công nhân...

- Phối hợp với phòng Lao động - TB&XH huyện đăng ký nhu cầu làm việc với Trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh.

(3) Đối với phòng Lao động - TB&XH huyện: Chủ động rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn huyện về nhu cầu tuyển dụng lao động trong thời điểm dịch Covid-19. Liên hệ với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh về chính sách giới thiệu, hỗ trợ việc làm cho người lao động về địa phương, chính sách hỗ trợ người lao động đào tạo lại (nếu có), giới thiệu việc làm cho công nhân có nhu cầu sau khi ngừng việc, tăng cường công tác tuyên truyền về các chương trình học nghề, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn của tỉnh, huyện, tạo điều kiện mở các phiên giao dịch việc làm sau dịch để người lao động tiếp cận thông tin thị trường lao động, có lựa chọn cho bản thân về công việc phù hợp.

(4) Đề nghị Liên đoàn lao động huyện: Tuyên truyền chính sách hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho người lao động và người sử dụng lao động, quan tâm đến đời sống của công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và lao động từ các tỉnh, thành phố về địa phương.

Trên đây là Báo cáo việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện khóa IV, UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện, Đại biểu HĐND huyện biết; UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại văn bản này, chủ động tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND huyện, UBND huyện theo quy định. /.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- HĐND, UBND các xã, Thị trấn;
- Lưu: VT, các CV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Ngô